



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๒๙๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓

.....

ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้เตรียมการขอรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ซึ่งโรงเรียนต้องจัดทำเอกสารรายงานการประเมินเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

**คณะกรรมการอำนวยการ**

นายประจวบโชค สร้อยสม	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายเกษม เมาลีทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายบัณฑิต อรุณเสถียร	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสยมพร นาคจรรยา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน	ครู ชำนาญการ	กรรมการ

หน้าที่ ๑. วางแผนการดำเนินงาน ติดตาม การจัดทำรายงาน

๒. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

**คณะกรรมการดำเนินงาน**

นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นายเกษม เมาลีทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสยมพร นาคจรรยา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์ แทนลาน	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสุกัลยา เสือจำศิลป์	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการและ เลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดประชุม วางแผน กำหนดรูปแบบการเขียนรายงาน การจัดทำวีดิทัศน์ และการจัดเตรียมเอกสารในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒. ควบคุมดูแลการทำงาน ให้ทันกำหนดเวลา

### คณะกรรมการจัดทำรายงานและจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินสถานศึกษา

#### ด้านที่ ๑ คุณภาพนักเรียน

นายเกษม เมฆาทอง	ครูชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครูชำนาญการพิเศษ	รองประธาน
นายอัศวิน ศรีบัว	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวมณฑนา สติติวิบูลย์	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางณัฏฐพร ฮีมवाद	ครูชำนาญการ	กรรมการ
นางจิตาภา จุฬหว่า	ครูชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงบุญรัตน์	ครูชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่	ครู	กรรมการ
นายฉัตรดาว ฉันทะ	ครู	กรรมการ
นายเสกสรรค์ สุขมา	ครู	กรรมการ
นางสาวจุฑาทิพย์ ตีละม้าย	ครู	กรรมการ
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง	ครู	กรรมการ
นายเศรษฐ์ลักษณะ สุธสงวน	ครู	กรรมการ
นางสาวอาทิตยา นาคกลิ่น	ครู	กรรมการ
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวภริมย์พร ใจหนักแน่น	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวบุญเรือง สังข์สุข	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางชญาภา คำแหงฤทธิ์	ครูชำนาญการ	กรรมการและ เลขานุการ

#### ด้านที่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

นางสาวจันทนา กิ่งพุดิ	ครู	ประธานกรรมการ
นางนางพงา อีสสะอาด	ครูชำนาญการพิเศษ	รองประธาน
นางอารีวรรณ แน่ประโคน	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายบัณฑิต อรุณเสถียร	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

นางสยมพร นาคจรรยา	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายชินวัฒน์ คณัชมวัจน์	ครูชำนาญการ	กรรมการ
นางจิตรีสมา สมงาม	ครูชำนาญการ	กรรมการ
นายปราณรณ กาญจนกร	ครู	กรรมการ
นายภูวดล สำลี	ครู	กรรมการ
นายณัฐวรรธน์ จันทร์พิภพ	ครู	กรรมการ
นายเทอดศักดิ์ เปาลีวัฒน์	ครู	กรรมการ
นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ	ครู	กรรมการ
นางสาวนุชภา ส่องสวัสดิ์	ครู	กรรมการ
นายสมพร อมรเวช	ครู	กรรมการ
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี	ครู	กรรมการ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์	ครู	กรรมการ
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ	ครู	กรรมการ
นางสาวยุวดี สุภาเรือง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวปริยารัตน์ สนิทไชย	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
จำليبเอกธนพล สูงกลาง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวลักขณา ภาคโกศิ	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวณภัค เลี้ยงชั่งทอง	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการและ เลขานุการ

### ด้านที่ ๓ การบริหารและการจัดการศึกษา

นางสุกัลยา เสือจำศีลปี	ครูชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นางสาวสุรีย์ ทนคง	ครู	รองประธาน
ว่าที่ร้อยตรีสมรภัช แทนลาน	ครูชำนาญการ	กรรมการ
นายประสพชัย แน่ประโคน	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางปาริชาติ ยมวรรณ	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวพรทิพย์ อุดร	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางกษิรา ละออ	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์	ครู	กรรมการ
นายศิวกร กริ่งไกร	ครู	กรรมการ
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ	ครู	กรรมการ
นายธีรวัฒน์ เพ็ชรวาริ	ครู	กรรมการ
นายรัชชพงษ์ แก้วจันทร์	ครู	กรรมการ

นางสาวนัฏฐาภรณ์ ไหญ่ยอด	ครู	กรรมการ
นางสาวกัญญา อินทร์กอง	ครู	กรรมการ
นางสาวศิริินภา มุลาสินน์	ครู	กรรมการ
นายสาวศิริวรรณ โอริส	ครู	กรรมการ
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร	ครู	กรรมการ
นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล	ครู	กรรมการ
นางสาวพิชามณูชัช กุศล	ครู	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายธวัช วงศ์สุวัฒน์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวอาภรณ์ สายจันดี	ครู	กรรมการและ เลขานุการ

#### ด้านที่ ๔ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครูชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย	ครู	รองประธาน
นายสาธิต แสงปิยะ	ครูชำนาญการ	กรรมการ
นางกัญญาชัญญ์ เหมือนเตย	ครูชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวรัตนภรณ์ กาญจนพัฒน์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี	ครู	กรรมการ
นางสาวอริยา กันทะวงศ์	ครู	กรรมการ
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์	ครู	กรรมการ
นางสาววิชญาพร อุ่ณมี	ครู	กรรมการ
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์	ครู	กรรมการ
นายทรศนันท์ อุดมฤทธิ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวณัฐพร ภูวงษ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวภริตา โอซารส	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางวรรณวรงค์ ทนงสุทธิ	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางนปภา ไต่เป็นสุข	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวสมพร สมสืบ	ครูชำนาญการ	กรรมการ และเลขานุการ

#### ด้านที่ ๕ ความดีเด่นของสถานศึกษา

นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครูชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นางสาวมนต์ทิพา สันติตรานนท์	ครู	รองประธาน

นางพรรณณี เกตุถาวร	ครูชำนาญการ	กรรมการ
นางสุดาพร ยิ้มสิน	ครูชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุขล	ครูชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวกัณฑ์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์	ครูชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวสุวรรณา สุดปรีก	ครู	กรรมการ
นายนพีระศิลป์ เอกฐิน	ครู	กรรมการ
นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม	ครู	กรรมการ
นางสาวกัลพัทธ์ เสรีชัย	ครู	กรรมการ
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์	ครู	กรรมการ
นางสาวอุมาพร ขาวแขก	ครู	กรรมการ
นางสาวโสภิต สุจิตตกุล	ครู	กรรมการ
นางสาวพัชฌมณต์ ทิพย์สง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายเกียรติศักดิ์ กัณนิดา	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวญดา แก้วพานิชย์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายวีรวัฒน์ ลงผิว	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายรณกร ไช่เนา	ครู	กรรมการ
		และเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ศึกษารายละเอียด ข้อมูล ในด้านที่รับผิดชอบ

๒. จัดประชุม ระดมความคิด เพื่อประเมินระดับคุณภาพตามหัวข้อต่าง ๆ และจัดทำ

เอกสารรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด พิมพ์ข้อมูล แล้วบันทึกลงในแผ่นซีดี โดยใช้

ตัวอักษร SarabanPSK ๑๖ ส่งฝ่ายรวบรวมเอกสารภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๓. จัดทำคำบรรยายสรุปความแบบสั้นพร้อมภาพประกอบ ส่งให้ฝ่ายจัดทำ Presentation ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

๔. เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการทำงาน พร้อมจัดวางให้เรียบร้อย สวยงาม ให้เป็นหมวดหมู่ตามเกณฑ์การประเมิน

๕. จัดเตรียมบุคคล เพื่อนำเสนอ หรือตอบคำถาม ด้านละ ๕ - ๖ คน

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

#### คณะกรรมการจัดทำรูปเล่มเอกสาร

นางสุกัลยา เสือจำศีลป์	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นางกษิรา ละออ	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธาน
นางสาวนัฐฐาภรณ์ ไหญ่ยอด	ครู	กรรมการ
นางสาวประดับภรณ์ กัณหาจันท์	ครู	กรรมการ

นางสาวอาภรณ์ สายจันดี

ครู ชำนาญการ

กรรมการ

และเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. รวบรวมเอกสารจากผู้รับผิดชอบด้านต่าง ๆ  
๒. จัดทำเอกสารเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่อง สมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมิน พร้อมเข้าเล่มสวยงาม  
จำนวน ๑๐ ชุด

**คณะกรรมการจัดทำวิดิทัศน์**

นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นายชินวัจน์ คณัชมวัจน์	ครู ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
นางชญาภา คำแหงฤทธิ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางธนิดา สิลุจยานนท์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์	ครู	กรรมการ
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์	ครู	กรรมการ
นายพีระศิลป์ เอกฉิน	ครู	กรรมการ
นางสาวกัญญา อินทร์กอง	ครู	กรรมการ
นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม	ครู	กรรมการ
นางสาวอาทิตยา นาคกลิ่น	ครู	กรรมการและ เลขานุการ

- หน้าที่ ๑. รวบรวมคำบรรยาย และภาพประกอบ จากผู้รับผิดชอบด้านต่าง ๆ  
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของคำบรรยาย และเหมาะสมกับเวลา  
๓. จัดทำวิดิทัศน์นำเสนอประวัติโรงเรียน และสรุปผลงานด้านต่าง ๆ  
ให้ผู้ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อบังเกิดผลดีต่อโรงเรียนและ  
ราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประจวบโชค สร้อยสม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

